

# Doanh nghiệp SME mới thành lập cần tìm vốn ở đâu?

14:08 04/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN SME) đang rất quan tâm tới chính sách mới mà VPBank áp dụng từ tháng 7 vừa qua, theo đó, ngân hàng sẽ cho vay với hạn mức bằng 100% giá trị tài sản đảm bảo với toàn bộ các bước đăng ký vay và giải ngân đều được thực hiện online.**

Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có nhiều ngân hàng duyệt vay lên tới 100% giá trị tài sản đảm bảo, do khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng. Với việc ra mắt sản phẩm thế chấp online cho doanh nghiệp SME vay đến 100% giá trị tài sản đảm bảo lên tới 20 tỷ đồng, VPBank đã gia tăng cơ hội tiếp cận vốn cho đa dạng các đối tượng doanh nghiệp.

Điều này thể hiện nỗ lực của VPBank khi mong muốn mang đến những động thái hỗ trợ thực sự hiệu quả và thiết thực dành cho DN SME. Bên cạnh những DN đã có thời gian hoạt động lâu năm, VPBank còn sẵn sàng hỗ trợ các DN mới thành lập, bởi ngân hàng thấu hiểu những khó khăn về vốn mà DN gặp phải trong giai đoạn đầu khởi nghiệp khi còn chưa khẳng định được thương hiệu và chưa có chỗ đứng trên thị trường.



Với việc số hóa quy trình cho vay, VPBank đã giúp cho các DN SME làm chủ hoàn toàn các công đoạn vay vốn, từ những bước khởi đầu như đăng ký mục đích vay đến các bước mang tính quyết định như cung cấp hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo (TSĐB) và cuối cùng là bước giải ngân vốn. Việc để cho DN được chủ động thực hiện các bước, và đặc biệt là giải thích rõ ràng ngay trong quá trình thực hiện online, đã tạo cho khách hàng tâm lý yên tâm và tin tưởng bởi tính minh bạch cũng như tốc độ xử lý hồ sơ trên hệ thống.

“Với vai trò là đơn vị tiên phong trên thị trường trong việc đồng hành với các DN SME, chúng tôi luôn đặt ra nhiệm vụ cho chính mình là phải thực sự thấu hiểu nỗi lo của DN để từ đó thiết kế nên những chính sách mang tính thực tế cao. Chính vì vậy, sản phẩm cho vay online với hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản đảm bảo của VPBank được kỳ vọng sẽ phá tan rào cản cấp vốn đối với các doanh nghiệp trẻ, qui mô nhỏ đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Chúng tôi kỳ vọng sẽ giữ vững vị trí số 1 về sản phẩm dành cho DN SME trong nhiều năm sắp tới” đại diện VPBank chia sẻ.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đưa ra lời khuyên cho DN khi có nhu cầu vay vốn cần lưu ý tìm hiểu kỹ các chính sách cho vay trên thị trường trước khi “chọn mặt gửi vàng”, bởi khoản vay có

thể gắn bó với DN ít nhất trong vòng 12 tháng (nếu vay bổ sung vốn lưu động), hoặc thậm chí có thể lên tới 15 năm (nếu vay vốn mua sắm tài sản cố định). Trong thời gian đó, diễn biến thị trường có thể rất khó lường (lãi suất thay đổi, giá trị TSĐB lên xuống do ảnh hưởng bởi thị trường...), do đó, việc lựa chọn gắn kết với ngân hàng nào cần tính toán dựa trên 3 yếu tố chính.

Thứ nhất là quy mô của ngân hàng, điều này rất quan trọng, bởi nó quyết định mức độ ổn định của lãi suất cho vay và khả năng thanh khoản của ngân hàng.

Thứ hai là “thâm niên” cấp vốn của ngân hàng dành cho doanh nghiệp SME, bởi phân khúc này có những đặc thù riêng, thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi thị trường, nên nếu ngân hàng chưa đủ dạn dày kinh nghiệm, chưa đủ thời gian thấu cảm với doanh nghiệp thì rất khó để có được những chính sách phù hợp giúp DN kịp thời đối phó với những thách thức thời cuộc.

Thứ ba chính là quy trình xử lý khoản vay. Do đặc thù của DN nên có những thời điểm sẽ cần vốn cấp tốc, có thể là để chớp thời cơ cho 1 đơn hàng tốt, hoặc thậm chí để mua được 1 tài sản cố định giá hời, nên nếu quy trình của ngân hàng không đủ nhanh thì sẽ khiến DN lỡ mất thời cơ vàng để sinh lợi nhuận.



*VPBank kỳ vọng sẽ giữ vững vị trí số 1 về sản phẩm dành cho DN SME trong nhiều năm sắp tới.*

Hiện tại, VPBank là một trong những ngân hàng có khả năng đáp ứng đầy đủ nhất các tiêu chí trên. Bởi nói về quy mô, ngân hàng này có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Về thâm niên, ngân hàng đã có hơn 10 năm đồng hành cùng hàng trăm nghìn DN SME với đa dạng sản phẩm dịch vụ. Đối với quy trình xử lý khoản vay, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong áp dụng số hóa với hàng loạt các cải tiến, trong đó thể chấp online dành cho doanh nghiệp là một điển hình trong thời điểm hiện tại. Sản phẩm được các chuyên gia đánh giá là vượt trội, bởi vừa được vận hành trực tuyến, phê duyệt nhanh chỉ trong vòng 2 ngày sau khi hoàn thiện hồ sơ, vừa minh bạch cho phép khách hàng chủ động theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống. Các yếu tố này chính là điểm cộng để DN yên tâm lựa chọn đồng hành cùng ngân hàng trên một chặng đường dài.

DN quan tâm có thể liên hệ tới VPBank qua số điện thoại 1900 234 568 để được tư vấn cụ thể hoặc truy cập tại <https://smeconnect.vpbank.com.vn/dangky/ThechapOnline> để đăng ký nhận tư vấn về khoản vay.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/doanh-nghiep-sme-moi-thanh-lap-can-tim-von-o-dau>